
 

 

 

 

 

 Efni fundar:  

FUNDARGERÐ Heilsueflandi samfélag, stýrihópur 
. 

Dagsetning: Tími:  Staður Nr. fundar 

18.01.2024 14:00 Leikskálar – Fundarherbergi  1  
Fundaritari:  Viðstaddir: Kristín, Helga og Makis Útprentun dags.  

Kristín  Fjarverandi:   Ívar, Naní og Sunna 19.1.2024 
Viðtakendur 

 
 

 

Atriði 
nr. 

Efni Niðurstaða – Til upplýsingar (T), Til 
umræðu (U), Ákvörðun (Á) 

Ábyrgð 

1.  Farið var yfir hönnun sem við höfum fengið sent frá 
mismunandi grafískum hönnuðum með heilsubótargönguna 
okkar. Við þökkum kærlega fyrir áhugann sem við höfum 
fengið. Skoðað voru hannannir frá þremur mismunandi 
grafískum hönnuðum.  
 

(U)  

2.  Eftir umræðuna var ákveðið að fara eftir hönnun frá Anikó en 
það var mat nefndarmanna að hún hafi skilið markmið 
verkefnisins, komið með sínar eigin hugmyndir, náð að tvinna 
saman í verkefnið íslenska menningu og sett fram fallega 
hönnun. Við óskum eftir því að fá hana á næsta fund sem fyrst 
til þess að ákveða næstu skref.  

(Á) Allir 

3.  Ákveðið var að sækja um styrk hjá sveitarfélaginu til að klára 
þetta verkefni sem heilsubótargangan er. Við höfum fengið 
styrk frá Krónunni en þurfum meiri fjármagn til að klára 
verkefnið og fara í kynningarmál. Hafið verður styrktarbeiðni 
og verður hún send til sveitarstjórnar.  

(U) KÓ 

4.  Umræða var um Guðlaugsblett en hafa verið upp í hugmyndir 
að nýta þetta svæði betur til samveru og útivistar. 
Heilsueflandi nefndin vill koma með hugmyndir og leggja fyrir 
skipulags- og umhverfisráð á næstunni.  

(U)  

5.  Fundi slitið 14:40   
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